

UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ  
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ  
PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 3360/SNN&PTNT-KHTC

Cần Thơ, ngày 15 tháng 11 năm 2024

V/v thực hiện Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ mười sáu của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

Kính gửi:

- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố;
- Ủy ban nhân dân thành phố.

Căn cứ Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2024 của Hội đồng nhân dân thành phố về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ mười sáu của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2021 -2026;

Căn cứ Công văn số 2956/UBND-TH ngày 19 tháng 7 năm 2024 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc triển khai Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ mười sáu của Hội đồng nhân dân thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021 -2026;

Căn cứ Công văn số 4575/UBND-TH ngày 18 tháng 10 năm 2024 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc khẩn trương hoàn thành các nội dung trình tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2024 của Hội đồng nhân dân thành phố.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2024 của Hội đồng nhân dân thành phố về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ mười sáu của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2021 -2026, như sau:

***A. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, khuyến cáo nông dân, doanh nghiệp thực hiện các giải pháp nhằm hạn chế tình trạng mua bán hàng hóa nông sản chưa đảm bảo chất lượng, thực hiện tốt các hợp đồng liên kết với doanh nghiệp, tạo đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp hiệu quả, bền vững; đồng thời, chỉ đạo các ngành có liên quan, các địa phương quan tâm kêu gọi hỗ trợ phát triển lĩnh vực chế biến, bảo quản các sản phẩm cây ăn trái nói chung trên địa bàn theo các hình thức và quy mô phù hợp.***

- Tuyên truyền, phổ biến kiến thức an toàn thực phẩm tuyên truyền, phổ biến kiến thức an toàn thực phẩm 9 lớp tập huấn với 270 nông dân tham dự.

- Tổ chức 17 lớp tập huấn cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, cán bộ kỹ thuật và nhân viên BVTV xã/phường, với nội dung tuyên truyền phổ biến các văn bản pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính, các chủ

trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến lĩnh vực Trồng trọt và Bảo vệ thực vật.

- Từ đầu năm đến nay đã tổ chức được 108 lớp tập huấn, với khoảng 3.600 nông tham dự.

- Giám sát 381 cuộc hội thảo, quảng cáo, trình diễn phân bón và thuốc bảo vệ thực vật đảm bảo thực hiện đúng quy định.

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức về áp dụng VietGAP trong nuôi trồng thủy sản trên đại bàn thành phố; đến nay đã thực hiện hỗ trợ đánh giá và cấp giấy chứng nhận VietGAP được 57 hộ nuôi thủy sản và 04 tổ hợp tác xã.

- Thực hiện các quy định việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn, đến nay Chi cục Thủy sản đã cấp, cấp lại 55 giấy chứng nhận ATTP theo Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT (trong đó có 51 giấy cấp cho cá tra và 04 giấy cấp cho đối tượng là cá lóc, ếch), đã thẩm định 81 vùng nuôi của 59 cơ sở (trong đó 04 vùng đạt loại A, 77 vùng đạt loại B). Cấp mới 01 giấy chứng nhận ATTP cho tàu cá và thẩm định 03 tàu cá của 03 cơ sở (kết quả 03 tàu đạt loại B).

- Xác nhận chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn: đã xây dựng 110 Chuỗi cung ứng thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn (19 chuỗi thủy sản, 91 chuỗi nông sản) và xác nhận cho 303 sản phẩm trong đó có 82 sản phẩm thủy sản, 49 sản phẩm nông sản động vật, 172 sản phẩm nông sản thực vật. Kết hợp quảng bá, giới thiệu các cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản trưng bày các sản phẩm nông lâm thủy sản an toàn tại các đợt Hội thảo, Hội chợ, Hội nghị liên kết tiêu thụ sản phẩm nông lâm thủy sản an toàn qua đó các cơ sở có cơ hội gặp gỡ trao đổi hàng hóa, học hỏi kinh nghiệm, giới thiệu sản phẩm cho đại biểu tham dự và phóng viên, đài truyền hình để đưa tin. Qua các buổi Hội nghị, Hội chợ,... nhiều cơ sở đã đưa được sản phẩm vào các cửa hàng, siêu thị, mở rộng đại lý trên toàn quốc thông qua hình thức nhượng quyền thương hiệu và định hướng xuất khẩu.

- Lồng ghép trong các công tác chuyên môn tuyên truyền, vận động, khuyến cáo nông dân, doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị liên kết là hướng đi bền vững giúp nâng cao hiệu quả sản xuất và thu nhập cho nông dân, doanh nghiệp. Sự phát triển của nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị cho thấy vai trò quan trọng của việc liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp theo hợp đồng. Đồng thời, việc thực hiện hợp đồng một cách nghiêm túc là tiền đề bảo đảm cho các chủ thể tham gia trong chuỗi giá trị chia sẻ quyền lợi, trách nhiệm và đầu tư có hiệu quả trong nền kinh tế thị trường nói chung và trong lĩnh vực kinh doanh nông sản nói riêng.

- Thúc đẩy sự liên kết giữa doanh nghiệp và nông dân vào chuỗi giá trị nông sản tuần hoàn; các mô hình tăng cường sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên (đất, nước, thủy sản). Sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị giúp đảm bảo cho các chủ thể tham gia chia sẻ quyền lợi, trách nhiệm với nhau, điều tiết

cung cầu thị trường và truy xuất nguồn gốc sản phẩm, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp bền vững, nâng cao hiệu quả sản xuất và thu nhập cho nông dân và doanh nghiệp. Nông dân tiếp cận với thị trường một cách chủ động hơn, thay đổi cách nhìn về sản xuất, kinh doanh và liên kết hợp tác nông nghiệp; khai thác hiệu quả hơn quỹ đất, sức lao động, kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh và các thế mạnh của mình; có cơ hội, tiếp cận nhiều hơn với cách thức kinh doanh của doanh nghiệp, được doanh nghiệp và nhà nước hỗ trợ đào tạo về kỹ thuật sản xuất, phương án kinh doanh, hạn chế được một số biến động thị trường và giá cả, giúp sản xuất ổn định và có kế hoạch rõ ràng, bám sát yêu cầu thị trường, tăng quyền thương lượng với đối tác để sản xuất những sản phẩm phù hợp hơn với chi phí sản xuất tốt hơn, cải thiện thu nhập và việc làm.

- Đã mời các cơ sở tham dự Chương trình phối hợp thúc đẩy vận chuyển và phát triển thị trường sản phẩm nông nghiệp của thành phố Cần Thơ giai đoạn 2024 – 2026 kết nối với Công ty Cổ phần Dịch vụ chuyển phát nhanh Phương Trang FUTA về các chính sách ưu đãi trong vận chuyển và phát triển thị trường sản phẩm nông nghiệp qua thương mại điện tử, quảng bá trưng bày trong hệ thống FUTA Bus Line. Triển khai đào tạo về kinh doanh trực tuyến nền tảng TikTok Shop hỗ trợ các sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ có tiềm năng tiếp cận kinh doanh thương mại điện tử.

**Vùng sản xuất cây ăn trái:** hiện nay, diện tích cây ăn quả của toàn thành phố là 25.660 ha, sản lượng 9 tháng đầu năm 2024 đạt 168.353 tấn. Trong đó, sầu riêng 4.816 ha tập trung chủ yếu tại Phong Điền (3.390 ha), Thới Lai (941 ha), Ô Môn (266 ha). Trong những năm qua, ngành Nông nghiệp thành phố Cần Thơ, đã xây dựng vùng sản xuất cây ăn quả chủ lực và hình thành các sản phẩm đặc trưng có thương hiệu và vùng sản xuất tập trung với diện tích 12.673 ha, đạt sản lượng trên 140 ngàn tấn gồm các loại cây trồng như: Sầu riêng, Dâu Hạ Châu Phong Điền, Xoài Cát Hòa Lộc Sông Hậu, Nhãn, Vú Sữa Phong Điền.

Ngoài ra, để bảo vệ quyền lợi của người dân, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và giữ gìn thương hiệu sầu riêng, Ngành Nông nghiệp đã hướng dẫn nông dân sản xuất đảm bảo chất lượng; an toàn thực phẩm và kết nối cho nông dân liên kết đầu ra sản phẩm được thuận lợi bằng nhiều hình thức:

- Tập huấn nông dân về quy trình sản xuất các loại cây ăn quả nói chung và đặc biệt là sầu riêng.

- Hướng nông dân thực hiện sản xuất an toàn và hỗ trợ nông dân sản xuất theo hướng VietGAP.

- Tổ chức các cuộc hội thảo liên kết cho các HTX/THT liên kết tiêu thụ sản phẩm với doanh nghiệp trong và ngoài thành phố. Phối hợp với doanh nghiệp tổ chức hướng dẫn nông dân thiết lập vùng nguyên liệu để đề nghị cấp mã số phục vụ xuất khẩu, đặc biệt trên các vùng cây ăn quả chủ lực của thành phố Cần Thơ, trong đó có sầu riêng. Đến nay, có 03 doanh nghiệp liên kết tiêu thụ sầu riêng là Công ty TNHH MTV Ngọc Minh LS - Chi nhánh Cần Thơ, Công ty CP BJ&T và Công ty TNHH TMDV XNK Vina T&T Group xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, Mỹ, Úc....

Nhằm giúp bảo vệ quyền lợi của người dân, đảm bảo đầu ra ổn định trong thời gian tới, Ngành Nông nghiệp khuyến cáo một số nội dung sau:

- Nông dân sản xuất theo quy trình kỹ thuật và theo nhu cầu thị trường; các nhà vườn tham gia mô hình có kỹ thuật canh tác cây ăn quả tốt, am hiểu và tuân thủ qui trình sản xuất theo hướng an toàn, đặc biệt là theo hướng VietGAP theo hệ thống quản lý chất lượng quốc tế để góp phần nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm nông sản xuất khẩu.

- Việc liên kết tiêu thụ trên cây trồng giữa nông dân và các doanh nghiệp phải minh bạch, cùng nhau chia sẻ lợi nhuận.

- Nông dân phải tuân thủ yêu cầu về kiểm dịch thực vật và an toàn thực phẩm theo các quy định của nhà nước trong lĩnh vực trồng trọt..

- Tăng cường truyền thông quảng bá, xây dựng thương hiệu sản phẩm.

Ngoài ra, Ngành Nông nghiệp phối hợp với Công ty TNHH TMDV XNK Vina T&T Group, UBND huyện Cờ Đỏ tổ chức lễ xuất khẩu Lô Xoài tượng da xanh và lô thanh nhãn sang thị trường Mỹ và Úc.

\* **Vùng sản xuất lúa:** hàng vụ tiếp tục duy trì và thực hiện 143 mô hình cánh đồng lớn với tổng diện tích 36.471 ha, cao hơn 396 ha so với năm 2023, có 57% diện tích (20.643 ha) thực hiện cách đồng lớn được bao tiêu sản phẩm với giá thỏa thuận, thu mua lúa vào cuối vụ. Từ đó giúp lợi nhuận tăng thêm từ 1,2-2,8 triệu đồng/ha so với nông dân ngoài mô hình.

Theo Quy hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại Quyết định số 1519/QĐ-TTg ngày 02 tháng 12 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ; trên địa bàn hình thành vùng sản xuất lúa tập trung, chuyên canh với quy mô 48.000 ha, tập trung trên địa bàn 3 huyện: Thới Lai, Cờ Đỏ, Vĩnh Thạnh

Hiện nay, Ngành Nông nghiệp hỗ trợ cấp mã số vùng trồng 08 mã số, diện tích 291.08 ha.

\* **Vùng sản xuất rau màu và hoa kiểng:**

- **Rau màu:** đã duy trì và hình thành vùng chuyên canh rau màu tập trung 229 ha, sản lượng 28.390 tấn.

- **Hoa kiểng:** diện tích sản xuất hoa kiểng là 31 ha, trong đó, hoa phục vụ Tết Nguyên đán năm 2024 là 1.116.755 chậu hoa kiểng và đã hình thành một số vùng sản xuất hoa kiểng tập trung như Tân Thới (Phong Điền), Làng hoa Bà Bộ (Bình Thủy), Thạnh Lộc (Vĩnh Thạnh),...

***B. Nghiên cứu xây dựng và phát triển thương hiệu các mặt hàng nông sản chủ lực của Ngành Nông nghiệp, trong đó, xác định cụ thể sản phẩm nông sản chủ lực, phát triển thương hiệu sản phẩm cấp vùng, quốc gia gắn với tiêu thụ thị trường quốc tế, có chỉ dẫn địa lý đối với các mặt hàng nông sản, giữ vai trò ổn định, giá trị kinh tế cao, tăng giá trị sản phẩm cho người nông dân.***

- Ngành Nông nghiệp hỗ trợ địa phương xây dựng và cấp mã số vùng trồng: đã cấp 212 mã số vùng trồng với tổng diện tích là 2.824 ha. Trong đó các cây chủ lực như: Nhãn: 102 mã số, 568 ha, Vú sữa: 12 mã số, với 137 ha, Xoài: 15 mã số, với 238ha, Sầu Riêng: Sầu Riêng: 66 mã số, với diện tích 1.469 ha...Qua đó đảm bảo truy xuất nguồn gốc sản phẩm khi có cảnh báo.

- Duy trì các mã số được cấp theo quy định Ngành Nông nghiệp đã tổ chức giám sát 136/138 mã số theo kế hoạch năm 2024 đạt 98%. Qua giám sát cơ bản các vùng trồng đảm bảo đủ điều kiện duy trì mã số theo quy định.

- Truy xuất nguồn gốc nông sản, nông nghiệp dựa trên mã QR: Ngành phối hợp với các đơn vị triển khai thu thập, cung cấp dữ liệu, đồng bộ hóa các dữ liệu để tích hợp các lớp bản đồ số phục vụ công tác quản lý. Triển khai thực hiện Kế hoạch số 82/KH-UBND ngày 12/4/2021 của UBND thành phố Cần Thơ về việc thực hiện Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn thành phố Cần Thơ, giai đoạn 2021-2030; đến nay đã cấp mã truy xuất nguồn gốc điện tử (QR-Code) cho 238 chủ thể sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản với 580 sản phẩm trong đó có 103/117 sản phẩm đã công nhận xếp hạng OCOP và 171/303 sản phẩm đã được xác nhận chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn; 263 sản phẩm nông nghiệp chủ lực của UBND thành phố: thịt gia súc, rau ăn lá, rau ăn quả, nấm dược liệu, vú sữa, xoài, nhãn, sầu riêng, cá tra, cá thác lát,...trong đó có 70% sản phẩm sản xuất ban đầu là nguyên liệu phục vụ cho xuất khẩu (cá tra, cá thác lát, ếch, lươn, thanh nhãn, xoài, nhãn,...).

- Công tác xây dựng và phát triển thương hiệu cho nông sản Cần Thơ: thực hiện Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 28 tháng 3 năm 2022 của UBND thành phố về Xây dựng và phát triển thương hiệu nông sản Cần Thơ giai đoạn 2022 - 2025. Trong đó, nhiệm vụ chủ yếu là nghiên cứu, tuyển chọn giống lúa mang thương hiệu của thành phố, hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu các sản phẩm rau, cây ăn trái. Đồng thời, tích cực đẩy mạnh thực hiện xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu sản phẩm thủy sản trên địa bàn thành phố, tạo điều kiện nâng cao phát triển giá trị sản phẩm thủy sản...

Đến nay, đã đạt được một số kết quả như sau:

- Chọn tạo và phát triển 04 dòng gạo đặc trưng, phù hợp với điều kiện canh tác của thành phố Cần Thơ. Hiện đang thực hiện các quy trình khảo nghiệm để làm thủ tục công nhận giống mới, dự kiến đến cuối năm 2025 sẽ hoàn thành.

- Phối hợp xây dựng nhãn hiệu tập thể cho HTX rau, cây ăn trái, như: xoài Lộc Hưng, nhãn thanh Hữu Tâm, măng cầu Thới Hưng; “Vú Sữa Trường Khương A”, “nhãn Nhon Nghĩa”, “Rau An Toàn Cẩm Thu”, “Rau sạch Trí Vinh”....

- Xây dựng nhãn hiệu chứng nhận “Gạo Cần Thơ” và phối hợp Viện lúa triển khai dự án tuyển chọn giống lúa thơm và chất lượng cao để mang nhãn hiệu này.

- Hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu cho HTX Đồng Vạn với nhãn hiệu gạo Đồng Vạn...

- Phối hợp với IRRI xây dựng nhãn hiệu gạo hương theo tiêu chuẩn SRP (theo Bộ tiêu chuẩn sản xuất lúa gạo bền vững quốc tế) cho HTX Hiếu Bình và xây dựng giá thể hữu cơ từ rơm rạ với nhãn hiệu là Newgreenfarm.

- Tổ chức sản xuất nông nghiệp theo hướng hình thành vùng sản xuất an toàn tập trung, xây dựng các tổ, nhóm nông dân để hình thành các tổ hợp tác, hợp tác xã để liên kết sản xuất theo quy mô lớn để tạo điều kiện phát triển nhãn hiệu (đến nay đã xây dựng 143 mô hình cánh đồng lớn với tổng diện tích 36.471 ha và vùng sản xuất cây ăn trái tập trung với diện tích trên 12.000 ha).

- Hỗ trợ chi phí đăng ký bảo hộ cho 05 nhãn hiệu/năm đối với các HTX, cơ sở nuôi thủy đặc sản gắn với nhãn hiệu thủy đặc sản Cần Thơ.

- Hướng dẫn, chuyển giao về khoa học kỹ thuật để HTX, người sản xuất làm ra sản phẩm có chất lượng để xây dựng, duy trì và phát triển nhãn hiệu.

- Hỗ trợ phát triển sản phẩm OCOP để phát triển nhãn hiệu sản phẩm đặc trưng của thành phố Cần Thơ (đến nay, thành phố có 153 sản phẩm OCOP (75 sản phẩm 4 sao, 78 sản phẩm 3 sao) với 78 chủ thể.

- Xây dựng và phát triển mô hình chuỗi cung ứng nông sản an toàn (hiện nay đã xây dựng 110 chuỗi với 303 sản phẩm).

***C. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về (mục đích, ý nghĩa, nội dung của Chương trình xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; tạo sự đồng thuận và tinh thần thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới; quan tâm giữ vững và củng cố, nâng chất các tiêu chí đã đạt sau khi được công nhận; đồng thời, rà soát, có kế hoạch nâng chất các tiêu chí, chỉ tiêu đạt kết quả còn thấp, thiếu tính bền vững. Đẩy mạnh xã hội hóa trong huy động nguồn lực, thực hiện lồng ghép có hiệu quả nguồn vốn của các Chương trình khác hỗ trợ củng cố, nâng chất các tiêu chí đảm bảo tính bền vững. Triển khai các giải pháp để đạt tiêu chí số lượng huyện nông thôn mới nâng cao để hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 theo Quyết định số 321/QĐ-TTg ngày 08 tháng 3 tháng 2022 của Thủ tướng Chính phủ.***

#### **1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức:**

Xác định công tác tuyên truyền vận động là nội dung quan trọng để triển khai các chủ trương, chính sách đường lối của Đảng và nhà nước đến với cán bộ, công chức, viên chức và người dân, qua đó làm thay đổi nhận thức và huy động mọi nguồn lực thực hiện vào chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố, phối hợp với Văn phòng Điều phối chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, các Sở, ngành, địa phương các cấp tổ chức đẩy mạnh và tăng cường công tác tuyên truyền, vận động sâu rộng, tới các tầng lớp nhân dân về mục đích yêu cầu, lợi ích, nội dung xây dựng nông thôn mới đạt kết quả như sau:

- Từ năm 2023 đến nay đã tăng cường tuyên truyền trong cả hệ thống chính trị về các chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước; các văn bản, Chỉ thị, Nghị quyết, Hướng dẫn, Công văn của các cấp, các ngành và các hoạt động trọng tâm, trọng điểm của huyện, đặc biệt là về thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố và kỷ niệm 20 năm thành thành phố trực thuộc Trung ương. Kết quả đã thực hiện hơn 8.550 tin, 2.865 bài - chuyên đề - chuyên mục, 1.140 bài phát thanh. Đài PT - TH TP.Cần Thơ thực hiện hơn 3.100 sản phẩm. Cổng thông tin điện tử huyện, Cổng thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ, Cổng thông tin điện tử TP.Cần Thơ thực hiện hơn 6.500 tin - bài. Trung tâm văn hóa thể thao và truyền thanh huyện đã thực hiện hơn 300 chuyên mục xây dựng nông thôn mới, thời lượng mỗi chuyên mục 5 - 7 phút và được phát sóng vào thứ bảy và phát lại vào sáng chủ nhật hàng tuần.

- Các ngành, các cấp đã chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền với nhiều hình thức và nội dung đa dạng, phong phú đã làm chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động trong tham gia thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới. Đồng thời thực hiện tuyên truyền các nội dung về xây dựng nông thôn mới lồng ghép trong các buổi sinh hoạt chính trị, hội thảo, tập huấn với tổng số 28.650 cuộc và 315.150 lượt người tham dự. Các nội dung tuyên truyền chủ yếu xoay quanh vào các mục tiêu, ý nghĩa, tầm quan trọng của Chương trình, cụ thể: 19 tiêu chí xã nông thôn mới; các cơ chế chính sách liên quan đến chương trình; nội dung áp nông thôn mới thông minh, bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; nhiệm vụ các cấp và người dân đối với Chương trình.

- Các báo đài, đoàn thể cũng tham gia công tác tuyên truyền, phổ biến các nội dung về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, đã đưa tin trên báo Nông thôn ngày nay, báo Nông nghiệp Việt Nam và báo Cần Thơ về các chủ trương, chính sách, pháp luật và các hoạt động nổi bật về công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố luôn chủ động, sáng tạo, phát huy vai trò trong công tác tuyên truyền, vận động người dân về mục đích, ý nghĩa, lợi ích việc xây dựng nông thôn mới; Triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Tuyên truyền về bộ tiêu chí, hướng dẫn thực hiện cụ thể thông qua các mô hình điểm được chọn để dân biết và tham gia thực hiện,...

- Bên cạnh đó các văn bản của Trung ương, địa phương ban hành được đơn vị triển khai kịp thời cho các huyện để nắm và triển khai trên địa bàn toàn xã, việc cung cấp thông tin kịp thời nhanh đã giúp cho việc thực hiện chương trình đạt được hiệu quả cao hơn.

**2. Tiếp tục triển khai chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới theo hướng đi vào chiều sâu, hiệu quả, quan tâm giữ vững và củng cố, nâng chất các tiêu chí đã đạt.**

Để tiếp tục thực hiện triển khai chương trình nông thôn mới đi vào chiều sâu, hiệu quả và giữ vững, củng cố nâng chất các tiêu chí đã đạt, Văn Phòng

điều phối chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới thành phố đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố ban hành kế hoạch hàng năm (Kế hoạch số 108/KH-UBND ngày 24/5/2024) chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương được giao phụ trách thực hiện các tiêu chí quan tâm, tăng cường nâng chất, củng cố các tiêu chí, qua đó hướng đến đạt chuẩn nông thôn mới cao hơn.

Để làm cơ sở triển khai chương trình và thực hiện văn bản cấp trên, tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 1380/QĐ-UBND ngày 20/6/2024 và Quyết định số 1385/QĐ-UBND ngày 20/6/2024 điều chỉnh Bộ tiêu chí TP. Cần Thơ về xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 và Quyết định số 1405/QĐ-UBND ngày 24/6/2024 ban hành Bộ tiêu chí thành phố Cần Thơ về huyện nông thôn mới; Bộ tiêu chí thành phố Cần Thơ về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025, trên cơ sở đó phối hợp với các địa phương tiến hành nâng chất các tiêu chí đạt thấp, kết quả thực hiện như sau:

- Bình quân các tiêu chí nông thôn mới nâng cao đạt là 18,4/19 tiêu chí. Có 31 xã đạt 19/19 tiêu chí; Xã đạt thấp nhất là 14/19 tiêu chí.

- Có 14 tiêu chí đạt tỷ lệ 100% và 5 Tiêu chí đạt tỷ lệ 86%.

Qua công tác rà soát kết quả thực hiện các tiêu chí và tăng cường củng cố nâng chất, giữ vững các tiêu chí đã đạt, các tiêu chí đạt mức thấp đã góp phần vào kết quả triển khai chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Cần Thơ như sau:

- Thành phố có 36/36 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 04/04 huyện đạt huyện nông thôn mới với tỷ lệ 100% hoàn thành sớm so với kế hoạch đề ra 01 năm.

- Tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao toàn thành phố là 31/36 xã đạt tỷ lệ 86,11%.

- Thành phố có 7/36 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, đạt tỷ lệ 19%.

Để tiếp tục xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Cần Thơ đi vào chiều sâu, hiệu quả đơn phối hợp với Văn phòng điều phối chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố kế hoạch thực hiện, trong đó có nội dung về củng cố và nâng chất các tiêu chí và phấn đấu thực hiện đạt các mục tiêu sau:

+ Có thêm 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao lên 36/36 xã, chiếm tỷ lệ 100%.

+ Có thêm 03 xã nông thôn mới kiểu mẫu, nâng tổng số xã nông thôn mới kiểu mẫu lên 10/36 xã, đạt tỷ lệ 27,7%.

**3. Tiếp tục huy động mọi nguồn lực, lồng ghép hỗ trợ các nguồn vốn để thực hiện hiệu quả hơn trong xây dựng nông thôn mới.**

Để thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố đã tranh thủ nhiều nguồn lực, lồng ghép hỗ trợ các nguồn vốn từ các chương trình, dự án, của người dân, doanh nghiệp cùng chung tay thực hiện để,



nhằm góp phần thực hiện thắng lợi chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Cần Thơ, kết quả như sau:

- Kết quả huy động nguồn lực thực hiện Chương trình năm 2023 tổng số: 2.499.345 triệu đồng, trong đó:

- + Ngân sách nhà nước: 733.439 triệu đồng.
- + Nguồn vốn tín dụng: 1.627.600 triệu đồng.
- + Vốn doanh nghiệp: 83.000 triệu đồng.
- + Huy động từ người dân và cộng đồng: 55.306 triệu đồng.

Dự kiến huy động nguồn lực thực hiện Chương trình năm 2024 tổng số: 1.356.994 triệu đồng.

- + Ngân sách nhà nước: 750.439 triệu đồng.
- + Nguồn vốn tín dụng: 455.934 triệu đồng.
- + Vốn doanh nghiệp: 88.200 triệu đồng.
- + Huy động từ người dân và cộng đồng: 62.421 triệu đồng.

Để tiếp tục triển khai có hiệu quả các nội dung của chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới ngành nông nghiệp tiếp tục phối hợp với các Sở, ngành, đoàn thể và địa phương tăng cường hơn nữa công tác huy động mọi nguồn lực, lồng ghép các chương trình, dự án, tranh thủ nguồn lực từ doanh nghiệp, huy động từ người dân, để hỗ trợ cho công tác xây dựng nông thôn mới, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu được giao.

#### 4. Đánh giá chung

##### 4.1. Những mặt được

- Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tạo sự thống nhất trong tổ chức và hành động từ tỉnh đến cơ sở. Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành các văn bản chỉ đạo, lãnh đạo kịp thời, qua đó xác định nhiệm vụ để thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

- Cấp uỷ chính quyền địa phương đã có sự quyết tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo; công tác tuyên truyền, vận động đã được các cấp, các ngành và địa phương quan tâm phối hợp triển khai thực hiện, đặc biệt các cấp Hội đã huy động được nhiều lực lượng tham gia trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân cùng thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới thông qua phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh“. Nhiều mô hình được xây dựng và nhận rộng như: mô hình thu gom, phân loại rác thải tại hộ gia đình; mô hình tuyến đường hoa, cây xanh; mô hình liên kết trong sản xuất nông nghiệp và một số phong trào được duy trì và triển khai rộng khắp như: vệ sinh đường ngõ xóm, trồng hoa, cây xanh tạo cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp, ...

- Công tác chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các địa phương thực hiện duy trì, nâng cao chất lượng và hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới kịp thời đề ra những giải pháp tháo gỡ những khó khăn, đặc biệt đối với các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu năm 2024.

- Sự phối hợp chặt chẽ giữa các Sở, ngành thành phố và các địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện.

- Hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được đầu tư, nâng cấp, làm mới tương đối đồng bộ; nhiều mô hình phát triển sản xuất có hiệu quả được nhân rộng; chính sách an sinh, phúc lợi xã hội được đảm bảo, an ninh, trật tự an toàn xã hội ở nông thôn được ổn định.

- Đến nay cơ bản các xã đạt chuẩn nông thôn mới đã duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, đồng thời đã, đang hoàn thiện các chỉ tiêu, tiêu chí nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Đặc biệt một số xã đăng ký đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu năm 2024 đến nay cơ bản đáp ứng đầy đủ các điều kiện và đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị thẩm tra, xét công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

#### 4.2. Tồn tại, hạn chế và khó khăn

- Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân giữ gìn cảnh quan môi trường ở một số địa phương chưa được quan tâm thường xuyên, việc thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt phát sinh chưa triệt để; một số bể chứa, chum chuyền rác thải sinh hoạt có thời điểm còn gây ô nhiễm; việc duy trì, nhân rộng các mô hình đường hoa, cây xanh tạo cảnh quan môi trường theo hướng sáng - xanh - sạch - đẹp chưa được quan tâm đúng mức.

- Một số chỉ tiêu, tiêu chí của Bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 được bổ sung thêm và yêu cầu cao hơn so với Bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, đặc biệt là các chỉ tiêu, tiêu chí về Tổ chức sản xuất, Y tế, Môi trường, Chất lượng môi trường sống,... cần nguồn lực để thực hiện trong khi các địa phương gặp rất nhiều khó khăn trong việc huy động nguồn vốn thực hiện Chương trình.

- Đội ngũ cán bộ cơ sở, nhất là cán bộ phụ trách nông thôn mới cấp xã thường xuyên bị xáo trộn, thay đổi, nên còn lúng túng trong việc tham mưu, triển khai thực hiện thực hiện trên địa bàn.

- Việc huy động các nguồn lực cho việc xây dựng nông thôn mới còn hạn chế, chưa tương xứng với lợi thế, tiềm năng; một số xã đạt nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 có tiêu chí còn thiếu tính bền vững, thiếu quan tâm đầu tư nâng chất các tiêu chí để phấn đấu xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu.

**5. Đề thực hiện đạt mục tiêu về số lượng huyện nông thôn mới đã đề ra đơn vị sẽ tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm như sau:**

5.1. **Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn vận động, quán triệt sâu sắc nội dung Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Chương**

trình mỗi xã một sản phẩm và hệ thống các chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong toàn hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân để từng cán bộ, đảng viên, các tổ chức đảng, chính quyền, các cơ quan, doanh nghiệp về vị trí, vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của nông nghiệp, nông dân, nông thôn đối với sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước hiện nay.

5.2. Tiếp tục xây dựng hoàn thiện kết cấu hạ tầng nông thôn: đầu tư phát triển mạng lưới giao thông nông thôn, cơ sở vật chất trường học; củng cố và phát triển mạng lưới y tế cơ sở; nâng cấp các Trung tâm y tế, trạm y tế; tập trung nâng cấp và xây dựng hoàn chỉnh cơ sở vật chất văn hóa gắn với hoàn thiện tổ chức, đào tạo cán bộ, chính sách chế độ và nâng cao trình độ nghiệp vụ để nâng cao chất lượng hoạt động.

5.3. Tập trung phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân: Triển khai thực hiện tốt Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp thành phố Cần Thơ theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; Chuyển dịch hợp lý cơ cấu kinh tế nông thôn gắn với các hình thức tổ chức sản xuất phù hợp, xây dựng nền nông nghiệp toàn diện theo hướng hiện đại, bền vững, sản xuất hàng hóa quy mô lớn, có năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh cao; Đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ trong sản xuất, bảo quản, chế biến nông sản, phát triển sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch, nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp hữu cơ.

5.4. Tiếp tục phát triển sự nghiệp giáo dục, y tế, văn hóa và bảo vệ môi trường nông thôn: Tiếp tục đầu tư nâng chất các thiết chế văn hóa ở các ấp; nâng cao chất lượng khám, điều trị bệnh ở các trạm y tế xã; Tiếp tục đầu tư xây dựng các trạm cấp nước, mở rộng các tuyến đường ống nước và cung cấp nước sạch đến các hộ dân; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong truyền thông; Thúc đẩy phát triển thương mại điện tử cho sản phẩm OCOP thông qua các sàn thương mại điện tử; Đẩy mạnh chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh.

5.5. Giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn nông thôn: Củng cố và nâng cao chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, huy động sức mạnh toàn dân trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Xây dựng xã là địa bàn có an ninh chính trị được giữ vững, không để xảy ra tụ tập, khiếu kiện đông người; giảm tội phạm, tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông; xây dựng lực lượng công an và dân quân tự vệ vững mạnh.

5.6. Tập trung xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; nâng cao năng lực của bộ máy quản lý nhà nước về nông nghiệp: Xây dựng cơ sở Đảng, chính quyền, đoàn thể khu vực nông thôn vững mạnh đi đôi với tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, quyết liệt của các cấp ủy đảng; sự điều hành của nhà nước; sự vào cuộc của các cấp, các ngành, đoàn thể bằng các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, thiết thực để thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng NTM. Trong chỉ đạo cần quán triệt quan điểm quyết liệt nhưng phải kiên trì, thường xuyên, lâu dài, bền vững.

5.7. Triển khai thực hiện hiệu quả 06 chương trình chuyên đề thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

5.8. Huy động và phân bổ nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới.

***D. Tiếp tục phát triển chăn nuôi theo định hướng và quy hoạch chăn nuôi của Ngành Nông nghiệp trong quy hoạch tích hợp của thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1519/QĐ-TTg ngày 02 tháng 12 năm 2023.***

Thực hiện Quyết định số 1519/QĐ-TTg ngày 02/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Ngành thú y phân đầu đến năm 2030, toàn bộ cơ sở chăn nuôi tập trung, trang trại đều được di dời hoặc hình thành mới trong vùng chăn nuôi tập trung; dự kiến các cơ sở chăn nuôi tập trung và trang trại sẽ nuôi theo phương thức bán công nghiệp và công nghiệp trên 70% đàn heo, 45% đàn gia cầm và kêu gọi đầu tư 02 khu chăn nuôi, giết mổ tập trung: Khu chăn nuôi tập trung tại ấp 3, xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ với diện tích 264 ha; Khu chăn nuôi – giết mổ tập trung xã Đông Bình, huyện Thới Lai với diện tích 333 ha.

***Đ. Tiếp tục thực hiện các chính sách, khuyến khích, hỗ trợ chăn nuôi; đồng thời, thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở chăn nuôi ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật, chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh, chăn nuôi hữu cơ, các công nghệ xử lý chất thải chăn nuôi.***

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND thành phố; Ngành Nông nghiệp tiếp tục thực hiện các chính sách, khuyến khích, hỗ trợ chăn nuôi.

- Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các cơ sở chăn nuôi sử dụng con giống chất lượng, chăn nuôi đảm bảo vệ sinh thú y, vệ sinh môi trường đồng thời đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi theo quy trình, tiêu chuẩn như VietGAHP, chăn nuôi an toàn dịch bệnh.

- Thực hiện Kế hoạch số 236/KH-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân thành phố về phát triển chăn nuôi và phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản năm 2024 trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Ngành nông nghiệp đã hỗ trợ 35 con heo nái hậu bị và 05 con heo đực giống (người dân đối ứng 50% giá trị con giống) cho 10 cơ sở chăn nuôi heo sinh sản quy mô trang trại, xây dựng thành công 23 mô hình chăn nuôi an toàn dịch bệnh động vật và 14 mô hình chăn nuôi theo tiêu chuẩn VietGAHP nhằm giúp các cơ sở chăn nuôi giảm chi phí sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa của thị trường trong và ngoài thành phố. Năm 2024, Ngành Nông nghiệp phối hợp với các đơn vị có liên quan dự kiến hỗ trợ xây dựng 05 mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm theo tiêu chuẩn VietGAHP; 10 cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh với bệnh Dịch tả heo Châu Phi và bệnh Lở mồm long móng; khoảng 17 mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm sinh sản quy mô trang trại;... Đồng thời, tăng cường phối hợp với các đơn vị có liên quan thông tin, tuyên truyền các nội dung của chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất theo

Nghị quyết số 07/2020/HĐND ngày 10/7/2020 của Hội đồng nhân dân thành phố Quy định chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn thành phố đến các doanh nghiệp trong lĩnh vực chăn nuôi, giết mổ gia súc gia cầm, các hợp tác xã chăn nuôi, các trang trại chăn nuôi quy mô lớn để dần hình thành được chuỗi liên kết thu gom, chế biến và tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi giúp mở rộng thị trường tiêu thụ, ổn định giá cả,...

- Tập trung thực hiện tốt công tác kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y và đảm bảo an toàn thực phẩm.

- Tăng cường công tác quản lý kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm nhập và quá cảnh tại các Trạm Kiểm dịch đầu mối giao thông; ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển gia súc, gia cầm và sản phẩm động vật trái phép vào thành phố Cần Thơ.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về giống vật nuôi; quản lý chặt chẽ các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống. Tổ chức lại hệ thống chọn lọc, nhân giống và cung ứng giống cho sản xuất. Không sử dụng gia súc, gia cầm thương phẩm làm giống bố mẹ. Tăng cường năng lực sản xuất giống tại chỗ của địa phương; đảm bảo chất lượng nguồn giống cho người chăn nuôi.

- Từng bước chuyển dần chăn nuôi nhỏ lẻ sang chăn nuôi theo quy mô gia trại, trang trại, xa khu dân cư, kiểm soát an toàn dịch bệnh và quản lý môi trường. Theo định hướng là nâng cao chất lượng đàn giống và phương thức chăn nuôi phù hợp gắn quy hoạch phát triển chăn nuôi với quy hoạch giết mổ và thị trường tiêu thụ; xây dựng mô hình liên kết sản xuất gắn với truy xuất nguồn gốc sản phẩm chăn nuôi.

- Xây dựng quy trình giám sát dịch bệnh gia súc, gia cầm từ thành phố đến xã, phường, thị trấn; đặc biệt hệ thống báo cáo định kỳ, đột xuất về dịch bệnh. Tăng cường kiểm tra, giám sát điều kiện chăn nuôi, điều kiện vệ sinh thú y đối với các trang trại, các cơ sở chăn nuôi và giết mổ gia súc; đồng thời kiểm soát chặt chẽ khâu lưu thông tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi. Bên cạnh đó, khuyến cáo người chăn nuôi tuân thủ tiêm phòng định kỳ cho đàn vật nuôi; có biện pháp xử lý chất thải và khử trùng khu vực nuôi để hạn chế phát sinh dịch bệnh cho vật nuôi.

- Đề người chăn nuôi không bị thua lỗ đề nghị các cơ quan chuyên môn cần tuyên truyền, khuyến cáo người chăn nuôi không phát triển tăng đàn ồ ạt theo phong trào, tránh tình trạng cung vượt cầu. Các cơ quan quản lý cần nhận định, đánh giá thị trường tiêu thụ và cảnh báo các mối nguy khi đầu tư vào chăn nuôi trong từng thời điểm, từ đó thông tin tuyên truyền cho người chăn nuôi để đầu tư; người chăn nuôi cần tìm hiểu thông tin, đặc biệt là các quy định về tiêu chuẩn, phẩm cấp giống, tiêu chuẩn vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm để ngành chăn nuôi phát triển bền vững.

- Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính để tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp thuận lợi khi đầu tư vào nông nghiệp. Đồng thời, tiếp tục giảm các thủ tục hành chính, giảm chi phí thực hiện và thời gian thực hiện.

- Hướng dẫn xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại và quảng bá sản phẩm chăn nuôi.

- Nâng cao năng lực cho các tổ chức nông dân hợp tác, HTX, chủ cơ sở ngành nghề nông thôn, trang trại, ... về năng lực quản trị, tiếp cận và áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, năng lực về thông tin, thương mại điện tử, thị trường,... để tham gia liên kết có hiệu quả. Khuyến khích các Hợp tác xã là đầu mối liên kết với doanh nghiệp, thương lái trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

Thực hiện chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND thành phố; Ngành Nông nghiệp đã phối hợp với các Sở, ban ngành, UBND các quận, huyện tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản trên địa bàn thành phố; đồng thời, thực hiện tốt công tác kiểm tra thường xuyên về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật xuất, nhập, quá cảnh lưu thông trên địa bàn thành phố, kiểm tra vệ sinh thú y, kiểm soát giết mổ và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong việc vận chuyển động vật, sản phẩm động vật, giết mổ, mua bán, sơ chế, chế biến sản phẩm động vật không đúng quy định góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh động vật. Từ đầu năm đến nay, dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm (bệnh Tai xanh ở heo, Dịch tả heo Châu Phi, Viêm da nổi cục ở trâu, bò, Lở mồm long móng gia súc, Cúm gia cầm, Đại chó, mèo,...) trên đàn gia súc, gia cầm và thủy sản không xảy ra tại địa phương.

Hàng năm, Ngành Nông nghiệp phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị có liên quan thường xuyên thực hiện tuyên truyền Luật Thú y, Luật Chăn nuôi và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, kế hoạch sản xuất chăn nuôi, các đề án,... cho người chăn nuôi nhằm nâng cao nhận thức, ý thức và áp dụng quy trình sản xuất chăn nuôi đảm bảo an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh; chăn nuôi theo kế hoạch, liên kết theo chuỗi, gắn với thị trường, đáp ứng yêu cầu trong chỉ đạo thực hiện tái cơ cấu lại chăn nuôi và yêu cầu của công tác phòng, chống dịch bệnh động vật, đảm bảo chăn nuôi phát triển bền vững.

Nhìn chung, đàn gia súc và gia cầm trên địa bàn thành phố phát triển ổn định. Phương thức sản xuất chăn nuôi tại địa phương đang từng bước chuyển đổi theo hướng trang trại, chăn nuôi công nghiệp,... Công tác quản lý chất lượng giống, vật tư, thức ăn chăn nuôi được quan tâm hơn, quản lý môi trường chăn nuôi có nhiều tiến bộ trong công nghệ xử lý chất thải chăn nuôi được áp dụng trong sản xuất và kỹ thuật chăn nuôi của người chăn nuôi được nâng cao (theo thống kê của ngành thú y, đa số các trang trại đều có xử lý chất thải chăn nuôi bằng biogas và số hộ chăn nuôi gia súc có áp dụng các biện pháp như biogas, đệm lót sinh học,... xử lý chất thải chăn nuôi ước trên 65%). Sản lượng sản phẩm chăn nuôi dần đáp ứng được nhu cầu của thị trường tại địa phương và xuất sang các tỉnh bạn, giảm tỷ lệ nhập tỉnh. Thời gian tới, để hỗ trợ người chăn nuôi có thể ứng dụng tiên bộ kỹ thuật và áp dụng cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp có bước phát triển, đem lại hiệu quả kinh tế đáng kể. Cụ thể như nhiều trang trại, hộ chăn nuôi sẽ từng bước cơ giới hóa trong sản xuất, góp phần quan trọng trong việc nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm chăn nuôi; ứng

dụng công nghệ sinh học trong việc ủ và chế biến thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm để tận dụng các phế phẩm nông nghiệp, xử lý chất thải chăn nuôi giúp giảm chi phí đầu vào, tăng hiệu quả kinh tế, cải thiện môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và tái cơ cấu Ngành chăn nuôi.

***H. Có giải pháp thực hiện hoàn thành Dự án Kè rạch Cái Sơn đã được Hội đồng nhân dân phê duyệt chủ trương đầu tư; đồng thời, sớm lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng Dự án Kè rạch Cái Sơn phục vụ nhu cầu đi lại an toàn cho người dân.***

**1. Nội dung thực hiện các giải pháp để sớm hoàn thành dự án kè Cái Sơn.**

Dự án Kè chống sạt lở, chống xâm nhập mặn, ứng phó biến đổi khí hậu khu vực rạch Cái Sơn có tổng mức đầu tư là 314,937 tỷ đồng; trong đó Ngân sách trung ương là 252,931 tỷ đồng thuộc chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020. Dự án bị chậm tiến độ do các yếu tố khách quan, hiện tại đã tạm dừng thi công do hết thời gian thực hiện và giải ngân.

Để dự án sớm được tiếp tục thực hiện và hoàn thành đưa vào sử dụng, Chi cục thủy lợi (Chủ đầu tư) đã có các đề xuất, kiến nghị gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố trình các Bộ, ngành Trung ương xem xét phê duyệt điều chỉnh các nội dung về thời gian thực hiện và vốn đầu tư của dự án. Theo đó, ngày 16 tháng 9 năm 2024, Ủy ban nhân dân thành phố đã có văn bản số 3962/UBND-XDĐT gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, hướng dẫn tổ chức thực hiện dự án Kè chống sạt lở, chống xâm nhập mặn, ứng phó biến đổi khí hậu khu vực rạch Cái Sơn thuộc Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản trả lời số 9237/BKHĐT-KHGDTNMT ngày 08 tháng 11 năm 2024, hướng dẫn tổ chức thực hiện dự án Kè chống sạt lở, chống xâm nhập mặn, ứng phó biến đổi khí hậu khu vực rạch Cái Sơn thuộc Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020. Căn cứ theo chỉ đạo và hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hiện tại, Chủ đầu tư đang phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành thực hiện các thủ tục trình cấp thẩm quyền xem xét phê duyệt điều chỉnh thời gian và bố trí nguồn vốn để dự án tiếp tục được thực hiện các hạng mục.

**2. Đối với nội dung sớm lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng Dự án Kè rạch Cái Sơn phục vụ nhu cầu đi lại an toàn cho người dân, Chi cục thủy lợi đang phối hợp các bên tiến hành các công việc như sau:**

- Theo hồ sơ thiết kế được duyệt, dọc theo tuyến kè có hệ thống đèn chiếu sáng (hệ thống đèn LED chiếu sáng đường phố 120W; Cản đèn trụ sắt, dạng hình côn tròn, cao 6m (chiều cao tổng của trụ và cản đèn là 8m), cản đèn đơn làm bằng thép đen nhúng nóng tráng kẽm, độ vươn xa 1,5m, độ vươn cao 2m).

- Đã yêu cầu đơn vị thi công, tư vấn giám sát rà soát hệ thống điện chiếu sáng để bảo đảm an toàn khi đưa vào vận hành sử dụng (hiện do công trình chưa hoàn thành và chưa bàn giao đưa vào sử dụng).

- Đã ký kết hợp đồng sử dụng điện với Công ty Điện lực để có thể cung cấp nguồn cho hệ thống chiếu sáng. Sau khi rà soát hoàn thiện đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành hệ thống điện chiếu sáng, dự kiến sẽ đưa vào sử dụng trong tháng 12 năm 2024.

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2024 của Hội đồng nhân dân thành phố về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ mười sáu của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2021 -2026 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Cần Thơ./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Chi cục: TT&BVTV, CN&TY, QLCLNLS&TS, Thủy lợi;
- Lưu VT, KHTC.

**GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Văn Sử**